
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำปี พ.ศ. 2567 
ครั้งที่ 2 

วันศุกรท์ี่  23  สิงหาคม  2567  เวลา  09.30  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 

********************* 
ผู้เข้าประชุม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  จำนวน  15  คน 
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร ,พนักงานส่วนตำบล,ฝ่ายปกครอง ,หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้สนใจ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
    นายอำเภอเมืองอุดรธานีอนุมัติขยายระยะเวลาการประชุมสภา สมัยสามัญ  
    สมัยที่ 3 ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เพ่ือพิจารณาร่าง   
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 2 
    ขั้นแปรญัตติและวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ  พ.ศ. 2568 และกิจการสภาอ่ืนๆ 
   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา                                                                
                                         สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่  1 
    เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2567  
                                                

ระเบียบวาระท่ี 3   ญั ตติ เรื่ อ ง การพิจารณ า (ร่ าง) ข้อบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี                 
 งบประมาณ พ.ศ. 2568  วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ  เชิญคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย
 ต่างๆเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบัญญั ติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขั้นแปรญัตติ  รายงานผล
 การประชุมให้ทราบและพิจารณา 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ -  รายงานผลการประชุม 
ประธานสภาฯ  ปิดการแปรญัตติและขอให้สภาฯพิจารณาลงมติ ขั้นที่ 3 ขั้นลงมติ  ให้ความ

 เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ที่ประชุม  .................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาญัตตเิปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2568 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 งบประมาณ 105,400 บาท  
ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบการ         
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง พิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    หนองนาคำ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ลาออกโดย
    มีผลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 



 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 

สมัยสามัญที ่3 ประจำ พ.ศ. 2567 
ครั้งที่ 2 

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2567 
ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 

---------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑ นายนพรัตน์     โพธิ์ผาง  ประธานสภา อบต.หนองนาคำ ลายมือชื่อ     นพรัตน์  โพธิ์ผาง 
๒ นายไสว  มาตะยา  รองประธานสภา อบต.  ลายมือชื่อ     ไสว  มาตะยา  
๓ นายพันธุ์ศักดิ์  ริมโพธิ์เงิน เลขานุการสภา อบต.  ลายมือชื่อ     พันธุ์ศักดิ์ ริมโพธิ์เงิน       
๔ นายพนม  บาลี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑  ลายมือชื่อ      พนม  บาลี 
๕ นายอนุชิต     แฝงสมศรี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓  ลายมือชื่อ      อนุชิต แฝงสมศรี  
๖ นายบุญมี  แพงคำมี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕  ลายมือชื่อ      บุญมี  แพงคำมี  
๗ นางขานทอง  มุกดา  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖  ลายมือชื่อ      ขานทอง  มกุดา 
๘ นายสงกรานต์  อินทมุข  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗  ลายมือชื่อ      สงกรานต์  อินทมุข 
๙ นายทองดี  ทิพวัจนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘  ลายมือชื่อ      ทองดี  ทิพวัจนา 
๑๐ นายเนตร  นามอาษา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  ลายมือชื่อ      เนตร  นามอาษา  
๑๑ นายศรนรินทร์ วงค์อนุ  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐  ลายมือชื่อ      ศรนรินทร์  วงค์อนุ 
๑๒ นายสมรส  กงบุราณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑  ลายมือชื่อ      สมรส  กงบุราณ 
๑๓ นางทันไล  โพธิ์ผาง  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒  ลายมือชื่อ      ทันไล   โพธิ์ผาง 
๑๔ นางวนิดา   ดวงจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓  ลายมือชื่อ      วนิดา  ดวงจันทร์ 
๑๕                -ตำแหน่งว่าง-  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕  ลายมือชื่อ      -ตำแหน่งว่าง- 
๑๖ นายอรรถพล  ชมชื่น  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๗  ลายมือชื่อ      อรรถพล  ชมชื่น 
๑๗ นายคำสิงห์  พรวาปี  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๘  ลายมือชื่อ      คำสิงห์  พรวาปี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นางสาวพิกุล นามอาษา สมาชิก อบต.หมู่ที่......15.....(ลาออก)     
๒.  …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่...........     
๓. …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่..........      
๔. …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่..........      
๕. …………………………………. สมาชิก อบต.หมู่ที่……….      
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสิทธิศักดิ์   สุวรรณกูล  นายก อบต.หนองนาคำ  ลายมือชื่อ    สิทธิศักดิ์  สุวรรณกูล 
๒.  นายชาญณรงค์   ผาเจรญิ  รองนายก อบต.   ลายมือชื่อ    ชาญณรงค์   ผาเจริญ    
๓.  นายปรพล  สุวรรณลา  รองนายก อบต.   ลายมือชื่อ    ปรพล  สุวรรณลา 
๔.  นายบุญพุฒ   ไพละออ  เลขานุการนายก อบต.  ลายมือชื่อ    บุญพุฒ   ไพละออ  
๕.  นายบุญทัน   ไสอินทร์  ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    บุญทัน   ไสอินทร์ 
 
 
 

/ -๒- .......... 



 
- ๒ - 

 
๖. นายขจรศักดิ์    ประสงค์ใด  ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    ขจรศักดิ์ ประสงค์ใด 
7. นายระดม   พิลาวัลย์   ที่ปรึกษานายก อบต.  ลายมือชื่อ    ระดม  พิลาวัลย์  
8.  นายสรวชิญ์   ไชยราช  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  ลายมือชื่อ    สรวิชญ์   ไชยราช 
9.  นายฤทธิ์โชค  วรรัตน์   ผู้อำนวยการกองช่าง  ลายมือชื่อ    ฤทธิ์โชค   วรรัตน์   
10.  นางจันทา   หาญมนตรี  ผอ.กองคลัง   ลายมือชื่อ    จันทา  หาญมนตรี 
๑1. นางปานทอง   ฉลองธรรม  ผอ.กองสาธารณสุข  ลายมอืชื่อ    ปานทอง   ฉลองธรรม 
๑2. นางพิกุล   คำภูนอก   ผอ.กองการศึกษา  ลายมือชื่อ    พิกุล   คำภูนอก  
๑3. นางสาวจริยา   วงษ์ชมพู  ผอ.กองสวัสดิการ  ลายมือชื่อ    จริยา   วงษ์ชมพู 
๑4. ดร.ตุลยฤทธิ ์   วิเศษชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลายมือชื่อ    ตุลยฤทธิ์   วิเศษชัย 
๑5. นายสุนา  พลอยพุฒ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้    ลายมือชื่อ    สุนา   พลอยพุฒ                  
๑6. นายศิวนัท   แก้ววันนา  เจ้าพนักงานธุรการ  ลายมือชื่อ    ศิวนัท   แก้ววันนา 
๑7. นางสาวสุกัญญา   อัตถาพร   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ลายมือชื่อ    สุกัญญา  อัตถาพร 
18.  นายสมปอง   วงษ์เปี่ยว  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ  ลายมือชื่อ    สมปอง  วงษ์เปี่ยว 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ครั้นเมื่อถึงเวลา…….. 
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 ครั้นเมื่อถึงเวลา 09 .30  น. เลขานุการสภาฯ ได้ให้ สัญญาณ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล               
หนองนาคำ เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมมีผู้มา 15 คน เมื่อมาครบทุกคนเกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุมเชิญ
ประธาน เพ่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เชิญผู้เข้าประชุมบูชา
พระรัตนตรัยและเคารพที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ 
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566   ครั้งที่ 2   
ระเบียบวาระท่ี 1 -  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  นายอำเภอเมืองอุดรธานีอนุมัติขยายเวลาการประชุม
   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2  ตั้งแต่
   วันที่  16 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไปออกไปอีก 15 วัน เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ              
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปรากฏว่างบประมาณรายจ่าย            
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนหลายรายการในการพิจารณาโดยกำหนดเสนอ                      
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ พิจารณาให้
   วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  2567  จึงเป็นเหตุให้เวลาในการเสนอ
   แปรญัตติและลงมติไม่พอตามระเบียบข้อกฎหมาย  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี       
   พ.ศ. 2567 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.              
   2568  2 ขั้นแปรญัตติและวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ           
   รายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกิจการสภาอ่ืนๆ 
   -  ด้วยอำเภอเมืองอุดรธานีได้รับหนังสือขอลาออกจาก นางสาวพิกุล นามอาษา ตำแหน่ง          
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองนาคำ ขอลาออกจาก
   ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่  9  สิงหาคม  2567  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
   องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 
   ตรี สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ (3) ลาออก โดยยื่น
   หนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ดังนั้น การลาออกจากตำแหน่งของ นางสาวพิกุล  นามอาษา
   มีผลตั้งแต่วันที่  9  สิงหาคม  2567  เป็นต้นไป   
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ                  -  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง   ส่วนตำบลหนองนาคำ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  9  เดือน สิงหาคม            
   2567  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ            
   ได้ทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว 
          ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำท่านใด  จะแก้ไขเพ่ิมเติม        
   รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของมติสภาฯ แห่งนี้  เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม  ขอให้ 
   สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์
   หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้
   แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
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ประธานสภาฯ  -  เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  ผมจึงอาศัยระเบียกระทรวงมหาดไทย 
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  ข้อ 74                                              
   ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการ              
   ประชุมหรือไม่  ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลหนองนาคำ โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ  จำนวน  15  ทา่น และที่ประชุมสภาองค์การ
   บริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   หนองนาคำ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่  9  เดือน สิงหาคม  2567  ดังนี้ 
    รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  14 เสียง 

ประธานสภาฯงดออกเสียง จำนวน  1 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ     ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ  ได้ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ                  
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง เพ่ือพิจารณาคำเสนอแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำไปแล้ว
   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม           
   ร่างเดิม หรือตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ        
   ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่ามีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือ      
   ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็น                                        
   ประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญั ตตินั้นเป็น         
   ประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย        
   และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น  สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน        
   วันประชุมพิจารณาเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และให้คณะกรรมการแปรญัตติร่วม         
   ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงาน     
   นั้น  ข้อ 51  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองซึ่งแปรญัตติ ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
   ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คระกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
   ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี     
   งบประมาณ พ.ศ. 2568  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
                     รายงานบันทึกและแถลงความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติในเรื่องเกี่ยวกับการแปรญัตติ   
                     เชิญครับ     
นายสมรส  กงบุราณ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ หนองนาคำได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
   พ.ศ. 2568  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 
   2567  โดยสภาฯได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.                 
   2568 ไปแล้ว และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ดังนี้ 
    -  วันที่   13  สิงหาคม  2567  ต้ังแต่เวลา  08.30 - 16.30 น. 
    -  วันที่   14  สิงหาคม  2567  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น. 
    -  วันที่   15  สิงหาคม  2567  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 16.30 น. 
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   กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาในวันที่  15 สิงหาคม 2567                       
   เวลา 17.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำและได้เชิญ                    
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   ด้วยเพ่ือรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติได้
   ซ่ึงทีป่ระชุมเลือกประธานและเลขานุการ ดังนี้ 
 
   1.  นายสมรส   กงบุราณ  เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   2.  นายพนม  บาลี  เป็นเลขาคณะกรรมการแปรญัตติ 
   3.  นายอนุชิต  แฝงสมศรี  กรรมการ 
   4.  นายสงกรานต์  อินทมุข กรรมการ 
   5.  นายคำสิงห์  พรวาปี  กรรมการ 
    

   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้มีมติ เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง                   
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  
   2567  และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเมื่ อวันที่  1 5  สิ งหาคม  2567               
   เวลา  15.00 น.  ได้ข้อสรุปดังนี้  
   1. ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดยื่นเรื่องขอแปรญัตติ 
   2. คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                 
       พ.ศ. 2568  แล้ว 
   3. เห็นควรคงไว้ซ่ึงร่างเดิม 
 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส  กงบุราณ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 11 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง ที่ไดส้รุปการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568        
   ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเห็นควรคงไว้ซึ่งร่างเดิมในการพิจารณา
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ผมจึงขอมติที่ประชุมว่า
   ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568       
   ในวาระท่ีสองหรือไม่  ถ้าสมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภาฯยกมือ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2568 ในวาระท่ีสอง 
   เห็นชอบ   จำนวน  14 เสียง 
   ประธานสภางดออกเสียง จำนวน  1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระที่สองด้วยคะแนน 14 เสียง  ต่อไปผมขอประชุมใน    
นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง วาระท่ีสาม 
    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
   2547 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม  ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุม
   สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่
   ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
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   ดังนั้นผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม                   
   สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 75  ขอมติที่ประชุมสภาฯว่าเห็นชอบให้ตราเป็น        
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  หรือไม่  ถ้าท่าน         
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำเห็นชอบขอให้ท่านสมาชิกสภา          
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมสภาฯ จำนวน  14  เสียง  และที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบ 

ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เวลา 11.25 น.    
ดังนี้ 

   เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฯ  จำนวน  14 เสียง 
   ประธานสภางดออกเสียง    จำนวน  1 เสียง 
ประธานสภาฯ  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ    
นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  แล้ว  ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร 
         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำที่จะต้องนำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2568  เสนอท่านนายอำเภอเมืองอุดรธานี  เพื่อพิจารณาอนุมัติและ 
   ประกาศใช้ต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 4 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำชี้แจงหลักการและเหตุผลประกอบการ         
นายนพรัตน์   โพธิ์ผาง พิจารณา 

 

นายก อบต.  หลักการและเหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณของ              
นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณกูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง         
   งบประมาณ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณมารายจ่ายที่ทำให้ลักษณะ         
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้างให้ เป็นอำนาจอนุมัติของ                     
   สภาท้องถิ่น” 
   เหตุผล  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  งบลงทุน 
   แผนงานเคหะและชุมชนงานอุตสาหกรรมและการโยธา บ้านโนนสะอาด หมู่ ที่  15         
   งบประมาณ 105,400 บาท รายการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ ำคอนกรีตภายใน          
   หมู่บ้าน ซอยทองเสาร์ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ความยาวไม่น้อยกว่า 200 ม.                    
   โดยวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 x1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 200  ม. พร้อม       
   ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำกำหนด        
   จึงขออำนาจให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง             
   คำชี้แจ้งใหม่เป็น 
   งบลงทุน แผนงานเคหะและชุมชน งานอุตสาหกรรมและการโยธา รายการโครงการก่อสร้าง     
   ระบบระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ซอยทองเสาร์ก่อสร้างระบบน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า         
   200 ม. โดยวางท่อ คอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก (คมล.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 x          
   1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 200 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่           
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ กำหนดรายละเอียดอ่ืนและงบประมาณยังคงเดิม           
   ทุกประการ 
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ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ถ้าท่านอนุมัติแก้ไข
       เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
                 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  -  อนุมัติ   14 เสียง 
  -  ไม่อนุมัต ิ    - เสียง 
  -  งดออกเสียง    1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
   หนองนาคำ เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ลาออกโดย 
   มีผลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 
ประธานสภาฯ  ด้วยอำเภอเมืองอุดรธานีได้รับหนังสือขอลาออกจาก นางสาวพิกุล นามอาษา ตำแหน่ง          
(นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง)    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองนาคำ ขอลาออกจาก
   ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่  9  สิงหาคม  2567  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
   องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 47 
   ตรี สมาชิกสภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ (3) ลาออก โดยยื่น
   หนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ดังนั้น การลาออกจากตำแหน่งของ นางสาวพิกุล  นามอาษา
   มีผลตั้งแต่วันที่  9  สิงหาคม  2567  เป็นต้นไป  จึงมีผลให้คณะกรรมการตรวจรายงาน 
   การประชุมสภาว่างลง คือตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงขอให้
   สมาชิกสภาเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาขึ้นใหม่หนึ่งคน
   และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน  
นายอรรถพล   ชมชื่น ผมขอเสนอ นายสมรส  กงบุราณ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่11 
   เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ผู้รับรอง 1. นายอนุชิต  แฝงสมศรี    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
     2. นายคำสิงห์   พรวาปี        สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 
ประธานสภาฯ  สรุป  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำปี  พ.ศ. 2568  
(นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง)            แทนตำแหน่งว่าง คือ 
          1. นายสมรส  กงบุราณ     ส อบต. หมู่ที ่11     
        เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
นายนพรัตน์  โพธิ์ผาง -  มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมไม่ครับเชิญครับ   
ประธานสภาฯ  
ส อบต. หมู่ที่ 18 -  การปักเสาพาดคล้ายไฟฟ้าหมู่ 18 ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ เป็นงบประมาณอะไรมา                
นายคำสิงห์  พรวาปี    ดำเนินการช้าไม่ตรงตามที่ได้ออกสำรวจไว้ 
   -  เสนอให้จัดซื้อหินคลุกสำรองไว้ซ่อมถนน 
นายก อบต.  การดเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้แจ้งให้ทาง อบต.รับทราบใดๆ ดังนั้นหากมีการ
   ดำเนินการทางการไฟฟ้าขอให้การไฟฟ้าแจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
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ผู้ทรงคุณ  การดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 18 อาจเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าส่วน
   ภูมิภาคเองเพราะงบประมาณที่ อบต. จะดำเนินการ อบต.ยังไม่ได้จ่ายเงินให้การไฟฟ้าส่วน
   ภูมิภาค 
ส อบต. หมู่ที่ 9  แจ้งความเดือดร้อนของประชาชน กรณีดินคูห้วยโสกโปร่งขาดน้ำได้ไหลท่วมแปลงนาเกษตร 
นายก อบต.  ฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกหมู่บ้าน อบต.ได้เร่งดำเนินการแก้ไขให้ขอให้ผู้ได้รับความ 
   เดือดร้อนได้ยื่นคำร้องไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือจะได้ดำเนินการให้ตามลำดับ 
ส อบต. หมู่ที่ 3  กรณกีารขอลูกรังแก้ไขปัญหาถนนเพ่ือจะให้วงเสาไฟฟ้า 
ส อบต. หมูท่ี่ 11  ปัญหาถนนสายโชคอำนวยเกิดน้ำท่วมขังจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรขอให้ไปสำรวจตรวจสอบ
   เพ่ือดำเนินการแก้ไข 
นายก อบต.  ไปสำรวจแล้วจะดำเนินการแก้ไขให้ตามขอ  
ส อบต. หมู่ที่ 12 การขยายเขตำไฟฟ้าหมู่ที่ 12 ปี 66 ยังไม่เห็นดำเนินการใดๆ 
ผู้ทรงคุณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ กำลังจัดทำบัญชีเบิกจ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส อบต. หมูท่ี่ 13 การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซล มีการจัดซื้อเพ่ือดำเนินการอย่างไรหรือไม่ซึ่งเคยเสนอมา
   ตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่ง ส อบต. จนถึงปัจจุบันแต่ยังไม่ได้เห็นมีการดำเนินการแต่อย่างใด  
   ปัจจุบันในท้องถนนบางจุดมืดมากมีความเสี่ยงทั้งเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม จึงขอให้เร่ง
   ดำเนินการด้วย 
นายก อบต.  ได้สั่งซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลมาแล้วแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
   เสร็จก็จะดำเนินการติดตั้ง 
ส อบต. หมู่ที่ 12  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล์ทติก หมู่ที่ 12 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรถึงยังไม่ดำเนินการ
   ใดๆ 
นายก อบต.  มีการทำสัญญาจ้างแล้วปรากฏว่ามีการดำเนินการผิดแบบจะต้องหาวิธีแก้ไขหรือยกเลิก            
   สัญญาจ้าง เพ่ือจัดการแบบให้ถูกต้องตามสภาพจริง คณะกรรมการตรวจรับกำลังพิจารณา
   ดำเนินการรายละเอียดขอให้คณะกรรมการตรวจรับซึ่งเป็นผู้บริหารสัญญาชี้แจง 
นิติกร   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัล์ทติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 คณะกรรมการได้ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
   พบว่า 
   -  ถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัล์ทติดติดคอนกรีตแต่ในสัญญาทา่นเป็นการเททบั คสล.  
   -  จึงได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเพ่ือให้หยุดการทำงานเพราะรูปแบบไม่ตรงตามสัญญาจ้าง 
   -  และได้ตรวจสอบสภาพผิวถนนเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายประมาณ 600 ตร.ม. 
   -  หากจะเทแอสฟัล์ทติกคอนกรีตเสริมผิวเดิมจะต้องทำการลื้อถอนและซ่อมโครงสร้างเดิมให้
      เรียบร้อยทันแต่ผู้ประกอบการไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีเนื้องานและเงินงบประมาณต้อง
      เป็นการก่อสร้างปรับปรุงเป็นโครงการรีไซก้ิง ผิวเดิมก่อน จึงเทแอสฟัล์ทติกคอนกรีตเสริม 
   -  โดยต้องมีการพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างเดิมก่อนและดำเนินการด้วยวิธีงบประมาณใหม่ 
ประธานกรรมการตรวจ -  กรณีการจ้างสู่สภาพเดิมของงบประมาณมีการยกเลิกสัญญาจ้าง ประสานด้วยวาจากับ
      ผู้รับจ้างและยินดีจะยกเลิกและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  อบต.ต้องดำเนินการสำรวจ 
      ออกแบบ ประมาณการราคา เพ่ือดำเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณของท้องถิ่น 
ส อบต. หมูท่ี่ 1  -  ขอนำเรียนการบริหารจัดการงาน 
   1.  การเขียนคำร้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอให้ดำเนินการให้ 
        เป็นไปตามสภาพความเดือดร้อนและลำดับที่ร้องเรียนด้วย 
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